



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ  
เรื่อง **ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้**  
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตำแหน่ง **ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ**

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา โดยเทศบาลได้ดำเนินการทดสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามหลักสูตรของแต่ละตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประมวลผลคะแนนการทดสอบของทุกตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้นี้ มีผลใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าเทศบาลตำบลแม่เมาะจัดให้มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ แนบท้ายประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายชูชีพ บุนนาค)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
มีจำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ	ชื่อสกุล
๑	๐๑๔	นายทรงพล	รัตนเพ็ญ
๒	๐๑๘	นางปุณณิษา	ยะสีบ
๓	๐๐๓	น.ส.กุลนรี	ทองฟู

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้ บัญชีมีผลใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศ  
ขึ้นบัญชี แต่ถ้าเทศบาลตำบลแม่เมาะจัดให้มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชี  
ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่เมาะ จะจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ได้ลำดับที่ ๑ เพื่อแต่งตั้งตามอัตรา  
ตำแหน่งว่าง ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.จังหวัด  
ลำปาง) แล้ว เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.จังหวัดลำปาง) มีความเห็นชอบแล้ว  
แล้ว เทศบาลตำบลแม่เมาะ จักได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

\*\*\*\*\*